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หากพูดถึงที่มาของโครงการ BRT คงตองเทาความไปถึงวิสัยทัศนของผูบริหารในชวงแรกคือ ศ.นพ.วิจารณ 
พานิช ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน ผูอํานวยการศูนยพันธุ
วศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ที่ไดรวมทุนกันสนับสนุนโครงการขนาดใหญ (mega project) เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยทรัพยากรชีวภาพที่มีหลากหลายในระบบนิเวศตางๆ ใหมีองคความรูใหมที่สามารถนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและ
ประเทศชาติไดอยางยั่งยืน ตั้งแตนั้นเปนตนมา โครงการ BRT จึงไดจัดตั้งขึ้น  

ในชวง 10 ปที่ผานมาโครงการ BRT มีผลงานตางๆ มากมายทั้งการผลิตบุคลากร และการตีพิมพผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการคนพบส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ ที่มีประโยชน การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area 
based) รวมถึงการขยายผลงานสูสาธารณชน เชน กระบวนการเรียนรูในหองเรียนธรรมชาติ ผลงานดังกลาวนี้สามารถ
นํามารวมอภิปรายในเวทีสากลหรือพัฒนาตอยอดในดานตางๆ ได เพ่ือใหสามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรขยาย
ในวงกวางมากย่ิงขึ้น 

ในสังคมปจจุบันตองยอมรับวาความรูเปนสมบัติของสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงไดและใชเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินชีวิตของตนเองในสังคม ซึ่งจะเชื่อมโยงมากับงานวิจัยทองถิ่นของ สกว. ที่หลายคนอาจไมคุนเคย ความจริงแลว
สกว. มีงานวิจัยอยู 3 กลุมใหญ กลุมแรกเปนกลุมวิชาการ (basic research) ที่ใชหลักการและเหตุผลในการทําวิจัย โดย
มุงเนนการสรางองคความรูใหม กลุมที่ 2 คือการวิจัยและพัฒนา (research and development) กลุมนี้มีวัตถุประสงคใน
การวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชน ไมมุงเนนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารตางๆ และกลุมที่ 3 คืองานวิจัยทองถ่ิน กลุม
นี้จะทําการวิจัยเพ่ือใหชาวบานสามารถนําไปใชงานได (research for implementation) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 
“การวิจัยนอกระบบ” เพราะเปนการคนควาวิจัยโดยไมจําเปนตองดําเนินการโดยนักวิชาการอยางเดียว ใครก็สามารถ
เปนนักวิจัยได เพียงแตระดับการวิจัยจะเขมขนไมเหมือนกัน 

งานวิจัยทองถิ่นของ สกว. นั้นจะเนนที่การสรางกระบวนการเรียนรูของชาวบานมากกวาการสรางความรูใหม 
ขอมูลที่ไดจะมีความตอเนื่อง ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ และใหคนทองถ่ินเปนผูจัดการความรูเหลานั้นๆ ซึ่งขณะนี้ ศ.นพ.
วิจารณ พานิช ไดจัดตั้งสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสังคม (สคส.) ซึ่งเปนอีกหนวยงานหนึ่งของ สกว. ที่
กําลังเติบโตและเขมแข็งในเรื่องการจัดการความรู 

ส่ิงทาทายอยางหนึ่งของ สกว. คือทําอยางไรจึงจะทําใหความรูจากภูมิปญญาชาวบานที่เกิดขึ้นกลายเปน
ความรูที่ยืนยันได เพราะชาวบานมีความรูที่ส่ังสมมานาน เพียงแตไมไดใชกระบวนการหรือวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร
สากล ในการเก็บขอมูล เชน การจดบันทึก การทดลองพิสูจน เพราะฉะนั้นทําอยางไรความรู 2 สวน คือ ความรูเชิง
วิทยาศาสตรจะสามารถอธิบายความรูเชิงภูมิปญญาได แลวเกิดการตอยอดงานวิจัยจากความรูเหลานั้นได ซึ่ง สกว. 
พยายามมองวาตองมีกลไกหรือการจัดการที่จะทําใหความรูสองสวนนี้สามารถเชื่อมตอกันแลวพัฒนาความรูนั้นใหเกิด
ประโยชนทั้งในแงของการเรียนรูและการใชงานในดานตางๆ เพราะฉะนั้นส่ิงที่จะตองทําความเขาใจก็คือวิธีคิดของแตละ
ฝายที่ทําใหเกิดชองวางในการสื่อสาร ไมวาจะเปนภูมิหลัง ประสบการณ ฯลฯ เพราะฉะนั้นถาเราทําความเขาใจแลว
เชื่อมโยงทั้งสองสวนนี้เขาหากันได เชน ฝายวิชาการตองการวิธีการที่ถูกตอง มีระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได ในขณะท่ี
ฝายทองถ่ินอยากไดความรู แตไมรูวิธีการสืบคนที่เปนระบบ ฝายวิชาการมีความรูวิทยาศาสตรแตขาดมิติทางสังคม 
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สวนฝายทองถ่ินบางครั้งยอมรับขอเท็จจริงไมได เชน มีนักวิทยาศาสตรบอกวาน้ําเสียคนทองถ่ินมักจะรับไมได ทั้งหมด
นี้คือวิธีการสื่อสารท่ีแตกตางกันเพราะความเขาใจตางกันนั่นเอง นักวิชาการหลายคนคอนขางจะมีความรูสึกวาเปนผูรู
เพราะฉะนั้นจึงอยากถายทอดอยากใหความรูดวยเจตนาดี แตฝายทองถ่ินขาดความรูทางวิทยาศาสตรแตมีภูมิปญญา
ทองถ่ินที่ส่ังสมบอกเลาตอกันมา เวลาพูดคุยกับนักวิชาการทําใหเขารูสึกวามีความรูนอย ทั้งๆ ที่ความจริงแลวเขามี
ความภาคภูมิใจของเขาอยูเหมือนกัน แตไมมีโอกาสมีสวนรวมกับฝายวิชาการ  

“กระบวนการมีสวนรวม” เปนคําที่เขามาในสังคมเราไมนาน มีการตีความกันอยางหลากหลายวาอยางไรจึงจะ
เรียกวามีสวนรวม บางคนบอกวาจางชาวบานมาขุดดินก็มีสวนรวมแลว แตความจริงแลวการมีสวนรวมนาจะเปนการทํา
ความเขาใจรวมกัน ตั้งโจทยรวมกัน คิดรวมกัน ออกแบบรวมกัน ซึ่งจะเปนการเรียนรูรวมกันทั้งสองฝาย เพราะตางฝาย
ตางมีจุดแข็งของตัวเอง นักวิชาการมีองคความรู ชาวบานมกีระบวนการและมีบริบททองถ่ิน เพราะฉะนั้นเมื่อไมเขาใจ
คําวากระบวนการ จึงมุงไปเนนเรื่องผลงานโดยที่ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องกระบวนการและการมีสวนรวมของชาวบาน  

ขออนุญาตนําความคิดของ ศ.ดร. มีชัย ฤชุพันธุ ทานเปนหัวหนาโครงการ “การกระจายอํานาจทางการคลัง” 
เมื่อหลายปมาแลว ทานไดนํานักวิจัยและขาราชการในกระทรวงการคลังมาทําวิจัย โดยใชกระบวนการมีสวนรวมกับ
ชาวบาน ทานใหขอคิดไววานักวิจัยที่เพ่ิงจบใหมนั้นจะมีวิธีคิดและมุมมองคอนขางแตกตาง แตการที่ไดคลุกคลีกับชุมชน
จะทําใหความเขาใจเปล่ียนแปลงไป ภูมิปญญาหาไมไดจากตาํรา ตองไปคลุกคลีและเรียนรูจากนักปฏิบัติก็คือประชาชน
ที่มีมิติวิชาการ เพราะถาเรานั่งกําหนดนโยบายโดยที่เราคิดแบบประชาชนไมเปน เราจะมองไปอีกทางหนึ่งหรืออาจจะ
มองเพียงแคทางเดียวก็ได ในขณะเดียวกันประชาชนที่มีมิติวิชาการก็จะมีโอกาสไดเรียนรูไปพรอมกันดวย เพราะฉะนั้น
ส่ิงที่นักวิทยาศาสตรจะตองทําคงไมไชแคการสรางงานเพื่อออกมาเปนผลงานตีพิมพเทานั้น ส่ิงที่เราตองการคือทํา
อยางไรความรูสากลกับทองถ่ินจึงจะเชื่อมโยงกันได รวมทั้งทองถ่ินจะตองเขาใจบริบทของโลกดวย เพราะเราไมไดอยู
คนเดียวหรือกลุมเดียวในโลก การรูแตเรื่องทองถ่ินของตนเองเทานั้นไมเพียงพอ ตองรูทั้งระดับชาตแิละระดับโลกดวยวา
ขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกันโครงการวิจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นหลายรอยหลายพันโครงการก็ตองมีการเชื่อมโยง
ความรูกับพ้ืนที่ดวย หัวใจสําคัญคือเรื่องการจัดการ โครงการ BRT เปนหนวยงานประสานและจัดการใหเกิดส่ิงเหลานี้
ได  

หลายคนคงคุนเคยกับบทบาทของนักวิจัยวาคือผูรู คนควาหาความรู หรือเปนผูที่ส่ือสารในวงวิชาการ แตใน
ยุคนี้ทุกคนสามารถเขาถึงความรูนั้นๆ ได เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวาบทบาทของนักวิจัยตองปรับเปล่ียนไปบาง กลาวคือ
การเปนผูรูนั้นคงตองปรับเปล่ียนเปนผูพรอมท่ีจะเรียนรู เชน การวิจัยในพ้ืนที่ตางๆ นั้นคงไมใชวาเราจะไปถายทอดให
ชาวบานเพียงอยางเดียว แตเราตองพรอมที่จะเรียนรูจากชาวบานในพื้นที่ดวย และไมใชแคคนควาหาความรูเพียงอยาง
เดียวแตตองเปนผูถายทอดดวย และความรูที่นําไปถายทอดนั้นควรเปนความรูสาธารณะที่ทําใหสังคมไดประโยชน 
ดังนั้นบทบาทของนักวิจัยก็คือการเปนผูใหประโยชนจากงานวิจัยนั้นไปสูสังคมดวย แตทําอยางไรจึงจะแปลงความรูให
เปนความรูที่เหมาะสมสําหรับสังคมโดยรวม แทนการสื่อสารในวงวิชาการเทานั้น บางคนอาจจะเถียงวานักวิชาการไม
ถนัดเรื่องเผยแพร แตถามีการจัดการโดยที่มีอีกกลุมหนึ่งที่ถนัดเพราะฉะนั้นก็ตองทํางานรวมกัน  

หลายครั้งที่ สกว. ขอความรวมมือจากนักวิชาการเมื่อจําเปนตองใหความรูกับสังคม นักวิชาการสวนใหญมักจะ
ใหความรวมมือดวยดี โดยการบอกถึงประเด็น ความสําคัญ เน้ือหา ซึ่งจะมีคนอีกกลุมหนึ่งมาชวยปรับใหงายและ
สามารถสื่อสารกับสังคมได โดยที่นักวิชาการไมจําเปนตองพูดในท่ีสาธารณะ เพียงแคทํางานรวมกันเทานั้นเอง 
เพราะวาเนื้อหาสาระทั้งหลายนั้นอยูที่ตัวนักวิชาการ และทําอยางไรใหความรูเหลานั้นออกมาสูสังคมไดมากกวานี้ 

อยางไรก็ตามเมื่อนักวิชาการกับคนที่อยูในทองถ่ินไดมีโอกาสทํางานรวมกันคงจะทําใหเกิดความเขาใจกันดี
ยิ่งขึ้นเพราะไดคุยกัน ไดส่ือสารกัน รูจักตัวเอง รูบทบาทของตัวเอง และรูจักเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนส่ิงสําคัญเพราะการที่เรา
จะทํางานรวมกันหรือสมานฉันทกัน และในที่สุดจะเกิดการเคารพซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นเปาหมายระยะยาวจึง
อยากจะเห็นนักวิชาการ โดยเฉพาะนักวิจัยในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเหมือนกับเปนผูไปขุดคนทรัพย
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สมบัติมหาศาลที่อยูในพ้ืนที่ ชวยกันทําใหความรูตางๆ เหลานี้เปนองครวม เนนความพอดีบนฐานของความถูกตองและ
ดีงาม ความเชื่อและวัฒนธรรม  เพราะวิทยาศาสตรกับบริบทของวัฒนธรรมและสังคมนั้นตองไปดวยกัน เพ่ือใหความรู
เหลานี้นําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเกิดการสรางความรูเชิงระบบเพ่ือการเฝาระวัง รวมถึงการ
มองถึงระดับสากลดวยเชน เร่ืองการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการคา  

ในชวงแรกของการทํางานเราเนนเรื่องการสรางคนและองคความรูเพ่ือตรวจดูวาเรามีความร่ํารวยทางความ
หลากหลายทางชีวภาพมากนอยอยางไร ตอไปนี้คงตองคิดปลายทางวาจะทําอยางไรความรูเหลานี้ไปสูสังคมใหมากขึ้น 
ทําอยางไรสังคมจะมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันทางดาน
นโยบายก็ตองอาศัยความรูเหลานี้เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเด็น
ทางสากลไปดวย เพ่ือใหเรารูเทาทัน 

ขอแสดงความยินดีกับโครงการ BRT ที่ไดดําเนินงานมาครบ 10 ป ตองขอขอบคุณ ศ. วิสุทธิ์ ใบไม ที่ทํางานนี้
อยางตอเนื่อง ฟนฝาอุปสรรคสารพัด มาถึงวันนี้ก็นาดีใจที่เห็นแฟนคลับของโครงการ BRT มีมากมาย และเชื่อวาเวที
อยางนี้เปนประโยชน เพราะเปนเวทีที่เราจะไดพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนมุมมองซึ่งกันและกัน   

-------------------------------------------------------- 
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